

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

# NER – ถ้าตามนิสัย เซตต้องชัด(ซื่อ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วละครับ หุ่นแต่ละตัว มีนิสัยการเล่น หรือ การแกว่งตัวที่อาจจะไม่เหมือนกัน หุ่นบางตัว ถ้าเซจ หรือถอยหลัง หลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ย อาจจะหลก้มในวันหน้าก็ได้ กลายเป็นอีกแบบที่ว่า เซตต้องชัด(ทั้ง) อะไรทำนองนั้น... หรือนั่นต้องขึ้นอยู่กับว่า แนวโน้มของหุ่นระยะนั้น เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงด้วย หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือมีแว้วว่า อาจจะขึ้น การเซจ หรือ ถอยหลัง ก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อขึ้นต่อ แต่ถ้าแนวโน้มหลักๆ เป็นขาลงอยู่ การเซจ ก็อาจจะเพื่อทรุดเลยก็ได้... จะว่าไปนั้น เรื่องของเทคนิค ก็ยังคงต้องเป็นเรื่องที่สับสนนี้ ต้องพูดกันยาว หรือ ต้องดูกันนานๆ หน่อยในบางตัวเลยก็ได้ กลับมาที่ตลาด หรือ SET Index กันหน่อยเป็นไร หลังจากที่วันวาน เอาขึ้นมาชะบางท่านบอกว่าสวยเลย บางท่านบอกว่า โอภาสขบขาลงมีสูง หรือ เรียกว่า น่าจะมองทางขึ้นได้แล้ว ช่วงนี้น่าจะเป็น ขานต้าแรลลี่ หรือว่ากันไปจนถึง แจนยัวร์ เอฟเฟค อะไรกันโน่นเลยก็ว่าได้... แต่ถ้าตามมุมมองของเหือเมฆ อะไรก็ยังคง “ไม่แน่นอนอยู่ดี” หากจะบอกว่า จะซบถขึ้นเชียงใหม่ อย่างน้อยๆ ก็ต้องเห็นว่าคุณซบถไปอยู่ชยุยา หรือ ยิ่งถ้าผ่านอ่างทอง เข้าสิงห์บุรี ได้ยิ่งดี นั่นแปลว่า คุณจะไปเชียงใหม่ เชียงรายจริง ๆ... ดังนั้น หากยังไม่เห็นว่า ผ่าน 1580-1590 ไปได้ แปลว่า ยังไม่มีแว้วจะไปเชียงใหม่นะ... แล้วก็อย่าให้เห็นว่าซบถไปที่ชุมพรก่อนละ เพราะนั่นเป็นแนวที่คุณจะลงไปภูเก็ต สงขลามากกว่านะ ซึ่งถ้าเห็น 1540 หรือ 1530-1520 แม้วว่าจะพัก ก็ยังคงแปลว่า คุณจะลงไป 1500 หรือ ต่ำกว่านั้นก็ยิ่งได้นะ (ดีไม่ตี 1480-1450 หรือ 1400 โน่น)

**ดูตามเกม...** นิสัยที่ผ่านมา เท่าที่เห็นนั้น วันนี้ อาจจะไม่ขึ้น แถมจะมีย่อ หรือ ถอยหลังอีกด้วยก็เป็นได้ แต่ด้วยนิสัยแบบนี้แหละ จะลงก่อน หรือ จะขึ้นเลย ก็ต้องว่ากันแบบ ซื่อ เพื่อมองไกลๆ หน่อย

- แนวรับ : ... 2.74-2.70 แต่ยืน 2.76 ได้ ก็เก็บได้อยู่นะ
- เป้าหมาย : ... 2.90-2.94 แค่คิดจะขาย (ผ่านได้ มอง 3.4)

Price Chart...(NER)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น NER...** ภาพนี้ เป็นการตัดภาพ เอาคําสัญญาณของ MA. มาว่ากัน และก็ดูรูปแบบการแกว่งตัวที่กำลังน่าจะเป็นขาขึ้น... ซึ่งหากใครเข้าไปดูรูปแบบของการแกว่งตัวในแนวโน้มหลักๆ หรือ ดูภาพใหญ่ๆ ก็น่าจะมองเป็นขาขึ้นอยู่ก่อนแล้ว... แต่ภาพนี้ ที่เราเห็นก็กำลังจะเริ่มขาขึ้นระลอกใหม่ หรือ อยู่ในช่วงของการ Sideways Up นั่นเอง แล้วยิ่งเส้น MA. อยู่ในภาวะของการเป็น Bullish Pattern ด้วยแล้วนั้น โอกาสจะขึ้นยาวๆ หรือขึ้นไกลๆ ก็อาจจะหวังได้... แบบนี้ เอาราคาที่ MA. มีการเรียงตัวจนครบรูปแบบ Bullish นั้น จะอยู่ที่ 2.6 แปลว่า ถ้าคิดเป้าหมายกันตามสถิติ(หุ่นเล็ก) แล้วนั้น ต้องถือยาวๆ หวังเป้าหมาย 5.0-5.2 กันโน่นเลยครับ